

press release

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงย่างกุ้งพร้อมรุกตลาดเมียนมาร์ - ผงาดขึ้นแท่นธนาคารเพียงรายเดียวที่ยึดหัวหาดครบ 10 ประเทศอาเซียน

ย่างกุ้ง (6 กุมภาพันธ์ 2556) – ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ธนาคารฯ) เปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงย่างกุ้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นการกลับเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์อีกครั้งหนึ่ง และทำให้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นธนาคารระหว่างประเทศเพียงรายเดียวที่เปิดดำเนินการครบทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเชื่อว่าสถาบันทางการเงินจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เมียนมาร์รวมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนานาชาติอีกครั้งโดยทำหน้าที่ส่งเสริมในด้านการค้าและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาภาคการเงินให้กลับมาคึกคักและเข้มแข็งอีกครั้ง

มร. ปีเตอร์ แชนด์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกล่าวว่า “การเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยขับเคลื่อนการค้าและความสำเร็จทางเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาค และเราเชื่อว่าการเปิดดำเนินการในเมียนมาร์จะช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าสถาบันธุรกิจของเรา และส่งผลให้เศรษฐกิจเมียนมาร์เติบโตอีกด้วย”

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมีประวัติศาสตร์ในเมียนมาร์มาแล้วกว่า 150 ปี โดยเปิดทำการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2405 ณ กรุงย่างกุ้ง ซึ่งต่อมาได้ถูกแปรสภาพเป็นธนาคารของรัฐในปี พ.ศ. 2506 อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ ได้เปิดทำการสำนักงานตัวแทนอีกครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2547

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนับเป็นธนาคารที่สามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งในส่วนสถาบันธุรกิจและบุคคลชนกิจอย่างทั่วถึงทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และด้วยสาขาต่างๆ กว่า 1,700 แห่ง

70 ประเทศทั่วโลก สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจึงมีความพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

คุณทีน่า สิงห์สัจจา ผู้จัดการใหญ่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศพม่า จะเป็นผู้บริหารงาน
สำนักงานตัวแทนที่ตั้งอยู่ที่อาคารเซ็นเตอร์พอยท์ โดยจะมุ่งเน้นธุรกิจด้านสถาบันธุรกิจ และเชื่อมโยง
เครือข่ายของลูกค้าในการดำเนินธุรกิจในทุกภูมิภาคต่างๆ ที่ธนาคารดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และตะวันออก
กลาง

###

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

นภัส เปาโรหิตย์ - แผนกองค์กรสัมพันธ์

โทร: 02 724 8028 แฟกซ์: 02 724 8019

Napas.Paorohitya@sc.com